



ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี

เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดสระบุรี ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่พร้อมกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตามปกติ


ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไข การประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๗, (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้ผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจะต้องชำระราคาประมูลหมายเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ชำระราคาประมูลหมายเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมการขนส่งทางบกจะนำหมายเลขทะเบียนรถที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ โดยให้กำหนดราคาเริ่มต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ค้างชำระราคาของหมายเลขทะเบียนรถนั้น และหากหมายเลขใด ไม่มีผู้เสนอราคาให้ทำการเปิดประมูลต่อไปไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง และเมื่อเห็นได้ว่าหมายเลขทะเบียนดังกล่าวไม่มี ผู้สนใจหรือหากทำการเปิดประมูลทางอินเทอร์เน็ตต่อไป จะเกิดผลเสียต่อการเร่งรัดติดตามหนี้สินให้นำหมายเลขทะเบียนนั้นออกประมูลพร้อมกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตามปกติ นั้น

เนื่องจากการนำหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กว ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วยังมีบางหมายเลขไม่มีผู้ใดเสนอราคาจึงอาจเกิดผลเสียต่อการเร่งรัดหนี้สิน ดังนั้นสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี จึงให้นำหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กว ที่ไม่มีผู้เสนอราคา จำนวน ๑ หมายเลข ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ออกประมูลพร้อมกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กอ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ทาง www.tabienrod.com โดยผู้เข้าร่วมประมูลต้องลงทะเบียนทางหลักประกัน และชำระราคาภายใน ๓๐ วัน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด

ทั้งนี้หากผู้ชนะการประมูลรายเดิมประสงค์จะได้สิทธิในหมายเลขทะเบียนรถให้ชำระค่าหมายเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วนภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ และสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการนำหมายเลขทะเบียนรถที่ผู้ชนะการประมูลรายเดิมได้ชำระราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดแล้ว

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายสุชัย เลอะกุล)
ขนส่งจังหวัดสระบุรี

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี
เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน
สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดสระบุรี ที่ค้างชำระราคา
ออกประมูลใหม่พร้อมกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตามปกติ
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หมวด	กลุ่ม	หมายเลขทะเบียนที่จะนำออกประมูลในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2567							จำนวนเลข
ก								1	
	2	1							
	รวมทั้งหมด								1

หมายเหตุ

1. ประมูลทางอินเทอร์เน็ต www.tabienrod.com (เท่านั้น)

โดยสามารถลงทะเบียนและเสนอราคาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 8 กันยายน 2567